

Nâng cao chất lượng công tác nội vụ

Với trách nhiệm là cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nội vụ, thời gian qua, Sở Nội vụ luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các mặt công tác của ngành, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân cách thức nộp hồ sơ trực tuyến.

Thời gian gần đây, mỗi lần làm hồ sơ để nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của huyện, anh Đoàn Hải Nhân, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Hải không còn phải đến nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh mà thực hiện nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Anh chia sẻ: Việc nộp hồ sơ trực tuyến mang lại nhiều tiện ích, người nộp hồ sơ có thể nộp ở mọi lúc, mọi nơi tại bất cứ đâu có kết nối internet, không phải đi lại nhiều lần,

không phải xếp hàng và không mất thời gian chờ đợi.

Cũng giống như anh Nhân, khoảng 2 năm trở lại đây, việc nộp hồ sơ trực tuyến đã trở thành lựa chọn quen thuộc đối với các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực nội vụ. Chị Trần Thị Minh Nguyệt, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: Hiện nay, Sở có 81 TTHC được chuẩn hóa và công khai, trong đó có 65 TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 4; 16 TTHC hiện đang thực hiện giải quyết ở mức độ 2. Việc giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành nhìn chung được thực hiện tốt, các TTHC được giải quyết nghiêm túc, đúng quy định. Từ đầu năm đến ngày 15/8, Sở đã tiếp nhận 182 hồ sơ, trong đó 100% hồ sơ thuộc danh mục TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 4 đều được nộp trực tuyến.

Cùng với chú trọng cải cách TTHC, thời gian qua, Sở Nội vụ đã thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị; bố trí, sắp xếp công chức, viên chức đáp ứng được vị trí việc làm gắn với chuyên môn nghiệp vụ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở không ngừng được nâng cao. Ngoài ra, Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành

chính, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được Sở Nội vụ triển khai đồng bộ và hiệu quả. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 32 quyết định về thành lập, sáp nhập, hợp nhất, quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 1 tổ chức hành chính cấp tỉnh; 2 chi cục; 13 phòng thuộc sở; 19 phòng thuộc ban, chi cục. Việc thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã bảo đảm đúng tỷ lệ tối thiểu 10% theo quy định của Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hàng năm, Sở đều chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, điều hành cho cán bộ, công chức trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao. Trong công tác cán bộ, Sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh thực hiện các quy trình công tác cán bộ bảo đảm đúng quy định. Việc thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

đảm bảo công khai, minh bạch trong quy trình, thủ tục theo đúng quy định góp phần kiện toàn, sắp xếp bộ máy lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của các cấp, các ngành, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được giải quyết kịp thời. 6 tháng đầu năm 2022, Sở đã trình Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh nâng bậc lương thường xuyên đối với 86 cá nhân; thỏa thuận nâng bậc lương trước thời hạn đối với 361 cá nhân; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với 272 cá nhân hoàn thành thời gian tập sự; thẩm định biên chế quỹ tiền lương các cơ quan, đơn vị; đồng thời triển khai văn bản của UBND tỉnh về thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp; triển khai văn bản của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông về thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên II, từ II lên I. Đặc biệt, lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng thời gian qua có nhiều đổi mới, sáng tạo góp phần tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh. Theo đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng: Ban đã tích cực, chủ động, kịp thời giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh và tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tham mưu kịp thời với UBND tỉnh phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với những nhiệm vụ khó, phức tạp... của tỉnh. Từ đầu năm 2021 đến nay đã phát động 5 phong trào, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân để cùng với các cấp, ngành, địa phương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, việc xét và đề nghị khen thưởng được thực hiện nghiêm túc ở cơ sở, bảo đảm việc khen thưởng có tính nêu gương, giáo dục và lan tỏa trong xã hội. Công tác tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương các gương điển hình tiên tiến được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng tạo sự lan tỏa mạnh mẽ góp phần nhân rộng mô hình. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản giải quyết các nhu cầu sinh hoạt thuần túy tôn giáo theo quy định. Công tác số hóa tài liệu lưu trữ bảo đảm tiến độ, việc bảo quản và khai thác tài liệu lưu trữ hiệu quả phục vụ nhanh chóng, kịp thời nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ đối với tổ chức và công dân. Những kết quả đạt được trên lĩnh vực nội vụ thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

ĐAO QUYÊN

THÁI THỤY

Sẵn sàng bước vào năm học mới



Vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón năm học mới.

Đến nay, tất cả các trường học trên địa bàn huyện Thái Thụy đã cơ bản hoàn thành các khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị dạy học đến việc ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, sẵn sàng cho năm học 2022 - 2023 với mục tiêu tiếp tục đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Để bảo đảm các điều kiện cho năm học mới, việc sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập được các trường học trên địa bàn huyện triển khai thực hiện ngay khi kết thúc năm học 2021 - 2022. Ngoài sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục nhỏ như bổ sung bàn ghế, trang trí các phòng học, một số xã còn đầu tư xây mới phòng học, nhà hiệu bộ, khuôn viên sân trường như Trường Tiểu học và THCS Thụy Thanh, Trường Tiểu học và THCS Thụy Duyên... Thấy giáo Trịnh Thanh Chương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thụy Thanh cho biết: Năm học mới này,

Trường có 22 lớp với 670 học sinh. Để bảo đảm đầy đủ CSVC trường học, năm 2021, xã đã đầu tư xây dựng thêm 2 khu nhà lớp học với 16 phòng học và 5 phòng phụ trợ, tổng nguồn vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Sau hơn 1 năm nỗ lực triển khai thi công, đến nay hai khu nhà lớp học đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm học mới này. Qua đó, tạo điều kiện để nhà trường tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học.

Thái Thụy hiện có 104 trường gồm 48 trường mầm non, 7 trường tiểu học, 8 trường THCS, 41 trường THPT và THCS. Trong năm học mới, toàn huyện dự kiến đón gần 45.000 học sinh ở các cấp học. Ngay sau khi kết thúc năm học 2021 - 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương, trường học rà soát CSVC trường, lớp, xây dựng kế hoạch tu sửa, nâng cấp CSVC và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết

Văn Thăng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thụy Duyên cho biết: CSVC, đội ngũ giáo viên, các nội dung dạy và học đều đã được nhà trường chuẩn bị, đáp ứng tốt cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3 và lớp 7. Cụ thể, từ cuối năm học vừa qua, nhà trường đã được đầu tư xây dựng thêm phòng học bảo đảm mỗi lớp 1 phòng học; đội ngũ giáo viên cho lớp 3, lớp 7 cũng được chọn lựa từ sớm và tham gia các chương trình tập huấn liên quan về chương trình mới, sử dụng sách giáo khoa.

Theo ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Đến nay, mọi công tác chuẩn bị về CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy và học đã được các trường hoàn tất, sẵn sàng đón các em học sinh bước vào năm học mới. Các trường cũng đang khẩn trương tiến hành tổng vệ sinh, trang trí khuôn viên, trường lớp xanh, sạch, đẹp để tổ chức lễ khai giảng với tinh thần trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Cùng với hướng dẫn, chỉ đạo các trường xây dựng, triển khai kế hoạch công tác tổ chức, chuyên môn, chuẩn bị CSVC, trang thiết bị dạy và học..., Phòng còn tăng cường chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, yêu cầu các trường không được vận động học sinh hoặc cha mẹ học sinh mua xuất bản phẩm ngoài danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và UBND tỉnh đã lựa chọn dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và các tổ chức, cá nhân tặng sách cho học sinh, bảo đảm 100% học sinh có đủ sách giáo khoa trước khi bước vào năm học mới.

TRẦN TUẤN

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Tăng cường hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Sử dụng thuốc lá gây ra 25 loại bệnh khác nhau như: ung thư phổi, thanh quản, khoang miệng, bàng quang, các bệnh tim mạch... Đây là thông tin được đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Y tế đưa ra tại hội thảo xin ý kiến đối với dự thảo nội dung hướng dẫn về thực thi, giám sát, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế tổ chức.

Việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu trong số 10 yếu tố nguy cơ đe dọa sức khỏe người dân ở các nước đang phát triển. Đặc biệt trong những năm vừa qua, dịch Covid-19 bùng phát, theo đánh giá của hội đồng các chuyên gia y tế công cộng được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) triệu tập cho thấy, những người hút thuốc có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe do Covid-19 cao hơn so với những người không hút. Việt Nam là một trong 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản chỉ đạo điều hành khác, đặc biệt là Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành, các hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm thuốc lá trên địa bàn cả nước về cơ bản đã được quản lý, kiểm soát phù hợp với yêu cầu và mục tiêu của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Mạng lưới cơ sở kinh doanh sản phẩm thuốc lá, sản lượng thuốc lá được quản lý thông qua việc cấp phép kinh doanh và dán tem. Tình trạng nhập lậu,



Ảnh minh họa

lưu thông, mua bán thuốc lá không bảo đảm chất lượng trên thị trường từng bước được hạn chế.

Tuy nhiên, hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá vẫn còn những hạn chế, tồn tại nhất định như hoạt động của nhiều ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá còn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất, nhiều địa phương chưa phát huy được vai trò của ban chỉ đạo, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị là thành viên của ban chỉ đạo nên hiệu quả chưa cao. Một số bộ, ban, ngành và địa phương thiếu nguồn lực và điều kiện thực hiện, chưa có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đặc thù cho một số đối tượng dễ bị tác động, ảnh hưởng của thuốc lá; tình trạng các quy định cấm hút thuốc lá của nhiều người dân còn hạn chế...

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, xử phạt còn chưa được thực hiện hiệu

quả. Việc phối hợp giữa các lực lượng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành ở địa phương chưa tốt. Việc phân công trách nhiệm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm còn chồng chéo, không rõ ràng (quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, cấm hút thuốc lá nơi công cộng, tài trợ...). Việc theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động xử phạt đối với các vi phạm chủ yếu thông qua nhắc nhở, phê bình, vận động. Việc xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm còn chưa kiên quyết, chưa đủ mạnh và thiếu tính răn đe, nhất là đối với hoạt động kinh doanh thuốc lá. Chế tài xử lý hành vi vi phạm quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình xử phạt qua sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và phần ảnh, kiến nghị của người dân.

HOÀNG THΙΑ

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)